



สรุปข่าว สร.



ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2568



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นโยบาย</p> <p>ยกระดับการนวดไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, ประชาชาติธุรกิจ,)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. เป็นประธานพิธีเปิดวิทยาลัยการนวดไทยแห่งประเทศไทย เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถการนวดไทยเฉพาะทาง 7 ด้าน ได้แก่ การนวดสำหรับอาการปวดกล้ามเนื้อ โรคหัวใจหลอดเลือด นิ้วล็อก ปวดสะโพก หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท อัมพฤกษ์อัมพาตและปวดเข่า ตลอดจนยกระดับคุณภาพการบริการการนวดไทยให้ได้มาตรฐานสากล หวังสร้างมาตรฐานการนวดไทยและผลิตบุคลากร เพื่อตอบสนองการดูแลสุขภาพ ผลักดันเศรษฐกิจสุขภาพและสนับสนุนส่งเสริมซอฟต์แวร์เพาเวอร์ตามนโยบายรัฐบาล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, hfocus, linetoday,)</p> <p>- นายโฆษิต สุวินิจจิต ที่ปรึกษา รมว.สร. เร่งแก้ปัญหาขาดหมอนวดเพื่อสุขภาพ 50,000 คน พร้อมยกมาตรฐานวิชาชีพ หลังถูกแฝงทำเสียชื่อเสียง นวดไทยได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกเป็นตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ในปี พ.ศ.2562 โดยยูเนสโกใช้คำว่า Nuad Thai, ไม่ใช่ Thai Massage ดังนั้น ควรแยกให้ชัดเจนระหว่างนวดไทย (Nuad Thai) กับ อาบอบนวด (Thai Massage) จากนี้ขอความร่วมมือหากเป็นนวดไทยที่เป็นการนวดเพื่อสุขภาพหรือนวดรักษา ให้ใช้ภาษาอังกฤษทับศัพท์ว่า Nuad Thai ตามยูเนสโก ให้เป็นเรื่องที่ทั่วโลกคุ้นเคยกับมวยไทย โดยหากจะอธิบายนวดไทยให้ลึกลงก็ควรระบุว่า Thai Traditional Medicine Massage ไม่ใช่ Thai Massage เฉยๆ ต้องแยกนวดน้ำตื้นน้ำเสียวออกจากกันให้ได้ กรณีอาบอบนวดนั้น กระทรวงสาธารณสุข(สธ.)ไม่เกี่ยว เป็นอำนาจของกระทรวงมหาดไทย (มท.) แต่จากนี้หากมีการขึ้นป้ายว่านวดไทย (Nuad Thai) แล้วทำผิดมาตรฐานหรือทำผิดเพี้ยน จะมีการดำเนินการตามกฎหมายของ สธ. และกำลังดำเนินการโครงการ “หมอนวดมือทอง” ทั่วประเทศ นำร่อง 100 คน โดยรวบรวมองค์ความรู้จากประสบการณ์ หมอนวดพื้นบ้านที่เป็นบุคคลซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากตำรามรดกตระกูล หรือได้รับการถ่ายทอดจากสำนักหรือวัด โดยรวบรวมองค์ความรู้มาเป็นในรูปวิดีโอ เพื่อให้เป็นสมบัติของชาติ ขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้กฎระเบียบ โดยเฉพาะในส่วนของหมอนพื้นบ้านที่ได้รับการรับรองจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแล้ว แต่กลับถูกจำกัดพื้นที่ในการรักษา ทำให้ลูกหลานไม่มีใครอยากสืบทอดต่อ ภูมิปัญญาไทยก็จะสูญหาย</p>	
<p>บำบัดยาเสพติด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน (hfocus</p> <p>- น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน (คกก.บขต.) เพื่อติดตามความคืบหน้าการปราบปรามยาเสพติด ว่า ทุกเหล่าทัพมาคุยกันว่าเรื่องยาเสพติดดำเนินการไปถึงไหนและย้ายทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน ซึ่งขณะนี้เราจับกุมได้มากขึ้นส่วนเรื่องการผลิตยังมีมากอยู่ และส่วนหนึ่งมาจากประเทศเพื่อนบ้าน จึงต้องขอความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านด้วย ขณะที่ยาเสพติดยังพบมีอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ที่ต้องดำเนินการเข้มข้นอยู่ ส่วนที่ลักลอบเข้ามาตั้งแต่ชายแดนมาถึงภายในเราสามารถดูแลได้เป็นอย่างดี แต่ยังเป็นห่วงเรื่องการบำบัด แม้ทุกคนจะดูแลภายในหน่วยงานของตัวเองอย่างดีมากทำให้ยาเสพติดลดลง แต่สิ่งที่ต้องทำต่อคือการบำบัด ในหลายจุดที่สามารถจับกุมผู้เสพได้แล้ว เราอยากให้หายจากการติดยาเพื่อกลับคืนสู่สังคม หลายภาคส่วนจึงต้องช่วยกัน รวมถึงกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนั้นต้องดูแลการขนส่งยาเสพติดทั้งทางเรือและทางอากาศควบคู่ไปด้วย</p>	



ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

ปัญหาต่างด้าวในการใช้บริการระบบสาธารณสุขไทย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus

- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงปัญหาต่างด้าวในการใช้บริการระบบสาธารณสุขไทย กับ นพ.พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความชัดเจน กรณีแรงงานต่างด้าวทั้งที่ถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมาย ซึ่งเข้ามารักษาในระบบสุขภาพของไทย และถูกตั้งคำถามว่ามาแย่งสิทธิการรักษาว่า เราจะบริหารจัดการเรื่องสุขภาพเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับคนไทยอย่างไร มีระบบการตรวจสอบอย่างไร เพื่อสร้างความชัดเจนให้สังคมไทยไม่เคลือบแคลงสงสัย เพราะจะมีคำถามหรือต่อว่าต่อขานเชิงประชดประชันว่าคนไทยถูกแย่งสิทธิในการรักษาพยาบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยังชื่นชมในหลักการของสภากาชาดไทยที่มีการใช้ระบบไปโอเมทริกซ์ออเพนติกเคชั่นซิสเต็มส์ หรือระบบจดจำใบหน้าและการจำลองม่านตา เพื่อสร้างมาตรฐานการเก็บข้อมูลอย่างแม่นยำ เมื่อถ่ายใบหน้าและม่านตาจะมีการบันทึกในระบบดิจิทัลเพื่อให้รู้ว่าผู้ป่วยเคยมาใช้บริการของโรงพยาบาลแล้ว จะสามารถบรรเทาความยุ่งยากไปได้

นอกจากนี้ นายสมศักดิ์กล่าวถึงประเด็นตัวเลขของผู้ป่วยต่อแพทย์ในจังหวัดแม่สอด ว่า ตัวเลขของต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยมีจำนวน 5 ล้านกว่าคน ใน 5 ล้านกว่าคน เป็นตัวเลขที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไทย ส่วนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนก็มีจำนวนประมาณ 1 ล้านคน เมื่อดูจากสถิติของแม่สอดมีประชาชนคนไทย 110,000 คน รวมยอดต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในแม่สอดด้วยประมาณ 117,616 คน โดยสรุปหมอที่แม่สอดต้องดูแลคนไทยและต่างด้าวประมาณ 1: 1,400 คน โดยตัวเลขเฉลี่ยของไทยก็ประมาณ 1: 1000 คน ไม่ใช่ 1ต่อ 8000 คน อย่างที่ออกข่าวกันมา เมื่อมาเช็กดูแล้วก็ไม่มีเท่านี้ คนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน ที่ไม่ได้ถ่ายภาพม่านตาไว้ เราก็ไม่ดูแลรักษาให้อยู่แล้ว ก็ต้องดำเนินการแบบนี้ไปทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ ถ้าขึ้นทะเบียนโดยระบบถ่ายม่านตา เพื่อดูแลระบบสาธารณสุข โรคระบาด เชื่อว่าจะแบ่งเบาความยุ่งยากได้มาก

รมว.สธ. นำทีมสาธารณสุข เตะฟุตบอลส่งเสริมการออกกำลังกาย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามโพสต์)

-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดบ้านดวลแข้งฟุตบอลกระชับสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ลดแป้ง ลดหวาน ลดมัน ลดเค็ม คนไทยห่างไกล NCDs กับทีม Liverpool Fanclub VIP นำโดย อัศวิน บุญมาก ประธานชมรม Liverpool Fanclub VIP, โค้ชมานะ กฤษญา ท่ามกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยมิตรภาพ ที่สนามกีฬา คน กิณรงค์ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อเร็ว ๆ นี้

ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, hfocus, thaitabloid, acnews, linetoday,

-นายเดโชชัย ขาวทอง รมช.สธ. เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดี ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการภาคีร่วมใจส่งเสริมสงนมจากอกแม่สู่ลูก” เพื่อแสดงจุดยืนในการส่งเสริมให้เด็กได้รับนมแม่อย่างเต็มที่ เผยผลสำรวจพบว่ามีเด็กแรกเกิดเพียงร้อยละ 29.4 ได้กินนมแม่ภายใน 1 ชั่วโมงแรกหลังคลอด และมีเพียงร้อยละ 28.6 ที่ได้กินนมแม่อย่างเดียวนในช่วง 6 เดือนแรกของชีวิต หนุนส่งเสริม ส่งนมจากอกแม่สู่ลูก ตั้งเป้าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 50

นพ.ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ที่ผ่านมา กรมอนามัย มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย บริษัทขนส่ง จำกัด บริษัทไทยแอร์เอเชีย จำกัด บริษัทนครชัยแอร์ จำกัด และบริษัทเอเวอร์เรย์ ด็อกเตอร์ จำกัด ได้ร่วมมือกันส่งเสริมให้แม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ตามต้องการ โดยให้แม่ ที่ทำงานต่างจังหวัด สามารถส่งนมแม่ข้ามจังหวัด เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย ในการขนส่งนม และยังช่วยชะลอการเปลี่ยนเป็นนมผงทดแทนนมแม่ได้อีกด้วย ซึ่งการจัดทำโครงการฯ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ในการให้บริการขนส่งนมแม่ฟรี ระหว่างปี 2563 - 2567 มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 6,595 ราย และเพื่อเป็นการสนับสนุนให้แม่ที่ต้องทำงาน ยังคงสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ จึงได้จัดโครงการต่อเนื่องอีก 3 ปี โดยจะสิ้นสุดในปี 2571 สำหรับครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเพิ่มจากภาคี อีก 3 หน่วยงาน ที่เล็งเห็นความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ได้แก่ คณะกรรมการการสวัสดิการสังคม บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด และบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

<p>ระเบียบการไปปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thecoverage)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ลงนามในระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่เฉพาะ หรือพื้นที่ห่างไกลที่มีความขาดแคลน พ.ศ. 2568 ลงวันที่ 19 มี.ค. 2568 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สำหรับสาระสำคัญของระเบียบฉบับดังกล่าวอยู่ตั้งแต่ข้อ 5 เป็นต้นไป ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาของระเบียบทั้งหมด 4 หมวด</p>	-
<p>สธ.-UK ทหารือรับมือ "โรคระบาด"</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, linetoday, thebangkokinsight, thaitodaynews, thailandplus,)</p> <p>- นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี รองปลัด สธ. เป็นผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขไทย ให้การต้อนรับ Mr. Joseph Pett, Senior Public Health Advisor (Indo-Pacific) หน่วยงานความมั่นคงด้านสุขภาพแห่งสหราชอาณาจักร (UK Health Security Agency - UKHSA) พร้อมคณะ เมื่อวันที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมา เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านความมั่นคงทางสุขภาพระหว่างไทย-สหราชอาณาจักร รวมถึงความก้าวหน้าของศูนย์อาเซียนด้านภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ (ASEAN Centre for Public Health Emergencies and Emerging Diseases - ACPHEED) ซึ่งได้บรรลุข้อตกลงในการส่งผู้เชี่ยวชาญจาก UKHSA มาทำงานร่วมกับสำนักเลขาธิการศูนย์ ACPHEED ในประเทศไทย ในการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเตรียมความพร้อมในการรับมือโรคระบาดครั้งใหม่ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงเสริมสร้างความมั่นคงทางสุขภาพในระดับภูมิภาค</p>	-
<p>เตือนภัยโรคน้ำร้อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (PPTVHD36,)</p> <p>- พญ.จุไร วงศ์สวัสดิ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ โฆษกกรมควบคุมโรค และ นพ.วิวัฒน์ มโนสุทธิ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ โฆษกกรมควบคุมโรค ดำเนินการแถลงข่าวในหัวข้อ “มีน้ำใสใจ ป้องกันโรคน้ำร้อน” พร้อมแนะวิธีป้องกันและดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากอากาศร้อน หลังใช้หัตถ์ใหญ่ 2 เดือนครึ่งพุ่ง 2.1 แสนคน โรคอาหารเป็นพิษ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน มีผู้ป่วยสะสมเกือบ 1.3 แสนคนราย เสียชีวิตแล้ว 2 ราย รวมถึง โรคปอดอักเสบ โรคไข้เลือดออก โรคอาหารเป็นพิษ โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้หวัดนก โรคฝีดาษวานร โรคไข้ดำแดง ภาวะปอดอักเสบจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า (EVALI) และวัณโรค</p>	-
<p>บุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ประชาชาติธุรกิจ, อีจัน, กรมประชาสัมพันธ์, จส.100, thestandard, workpointtoday one31, linetoday, mono29)</p> <p>- ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 25 ได้มีการพิจารณารายงานของ กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษากฎหมายและมาตรการควบคุมกำกับบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย ที่ กมธ.ฯ พิจารณาเสร็จแล้ว โดย นพ.นิยม วิวรรธณดิฐกุล ประธาน กมธ.วิสามัญฯ ได้ชี้แจงว่า กมธ.ได้มีการประชุมทั้งหมด 39 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย.66 – 19 ม.ค.68 รวม 480 วัน ศึกษาปัญหาผลกระทบด้านต่างๆ มีบทสรุป 3 แนวทาง คือ บุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อน (Heated tobacco Products) เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย 2.ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อน (Heated tobacco products) เป็นสิ่งที่ถูกควบคุมตามกฎหมาย 3.บุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อน (Heated Tobacco Products) เป็นสิ่งที่ถูกควบคุมตามกฎหมาย</p> <p>อย่างไรก็ตาม มี สส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ต่างอภิปรายไปในทิศทางเดียวกันว่า บุหรี่ไฟฟ้ามี่สารนิโคตินและสารอื่นที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ แสดงความเป็นห่วงบุหรี่ไฟฟ้าเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพเด็กและเยาวชน หากเสพติดตั้งแต่อายุน้อยจะกระทบสมองที่กำลังพัฒนา สารนิโคตินต่อสมองของเด็กเยาะกว่าผู้ใหญ่ นอกจากนี้ บุหรี่ไฟฟ้ามีกลิ่นหอมสุบง่าย ไม่ระคายเคือง ไม่มีการเผา ยิ่งเป็นการหลอกล่อเด็กให้ตกเป็นเหยื่อ พร้อมสนับสนุนให้รัฐบาล มีนโยบายปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าอย่างจริงจัง</p> <p>ด้าน นพ. วรรณรัตน์ ชาญนุกูล ในฐานะ กมธ.ฯ ลูกชิ้นชี้แจงยืนยันสนับสนุนแนวทางที่ 1 คือ บุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อน (Heated tobacco Products) เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย เป็นแนวทางที่ถูกต้อง ประเทศไทยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแบนบุหรี่ไฟฟ้าทุกชนิดอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อปกป้องชีวิตและสุขภาพของเด็กและเยาวชน ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า</p>	-

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

ไม่มี กมธ.ฯ คนไหนกล้าลุกมาแสดงตัวยืนยันสนับสนุนแนวทางที่ 2 และ 3 แม้แต่คนเดียว จากนั้น ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้เห็นชอบรับทราบ รายงานของ กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษากฎหมายและมาตรการควบคุมกำกับบุรีไฟฟ้าในประเทศไทย พร้อมรับทราบข้อสังเกตก่อนส่งให้รัฐบาลพิจารณาต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, แนวหน้า, ผู้จัดการ, มติชน)

-นายสาริษฐ์ สิทธิเสรีชน เจ้าของเพจ "มนุษย์ควีน" และตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้บุรีไฟฟ้า เผยหลังสภาฯ มีมติรับทราบรายงาน กมธ. วิสามัญบุรีไฟฟ้า ซึ่ง กมธ. เสียงส่วนใหญ่เห็นควรให้คุมบุรีไฟฟ้าและยาสูบให้ความร้อนถูกต้องตามกฎหมาย เป็นก้าวสำคัญในการแก้ปัญหาการระบาดของบุรีไฟฟ้าและปกป้องเยาวชน ย้ำรายงานฉบับนี้พิจารณาผลกระทบครบทุกมิติ รอสั่งไม่ต่อให้ ครม.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, pptvhd36,)

- พญ.จุไร วงศ์สวัสดิ์ โฆษกกรมควบคุมโรค กล่าวในช่วงหนึ่งของการแถลงข่าว “มีนาใส่ใจ ป้องกันโรครภัยหน้าร้อน” ว่า แนวโน้มการสูบบุหรี่ไฟฟ้า ในเยาวชนเพิ่มสูงขึ้นถึง 5.3 เท่าในระยะ 7 ปี เป็นสถานการณ์ที่น่าห่วง ซึ่งพบผู้ป่วยภาวะปอดอักเสบจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า 12 ราย อายุเฉลี่ย 15.3 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดย 10 ใน 12 ราย เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ส่วนใหญ่สูบบุหรี่ไฟฟ้าชนิดใช้แล้วทิ้ง ขอเตือนให้เลิกสูบ เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรครอันตรายทั้งต่อตนเองและคนใกล้ชิด และฝากถึงบุคลากรทางการแพทย์หากพบผู้ป่วยมีไข้ ไอ หายใจลำบาก หอบเหนื่อยคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสียควรซักประวัติการสูบบุหรี่ไฟฟ้าทุกครั้ง

โรคหัด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus)

-นพ.วีรวัด อุดรธานี ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ เผย “โรคหัด” เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่แพร่กระจายได้ง่าย สามารถแพร่กระจายผ่านทางละอองฝอยจากการไอ จาม หรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ ซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน หากได้รับวัคซีนครบถ้วน จะช่วยลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดและภาวะแทรกซ้อนร้ายแรง

วันน้ำโลก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, hfocus, thaitabloid, Chiangmainews)

-พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย รมรณรงค์วันน้ำโลก 22 มีนาคม 2568 ภายใต้แนวคิด "การอนุรักษ์ธารน้ำแข็ง" (Glacier Preservation) ส่งเสริมให้ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า หลีกเลียง การเปิดน้ำทิ้งโดยไม่จำเป็น และจากผลสำรวจ ANAMAI POLL พบว่าประชาชน เพียงร้อยละ 41.6 ที่เชื่อว่าน้ำประปาดื่มได้ และร้อยละ 51.0 ยังคงไม่มั่นใจ โดยมีข้อกังวลหลักเกี่ยวกับ ความสะอาดของแหล่งผลิต ระบบการผลิต และสภาพของท่อส่งน้ำ ในด้านพฤติกรรมทางเลือกแหล่งน้ำดื่มของประชาชน ร้อยละ 63.7 เลือกน้ำดื่มบรรจุขวดเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ น้ำประปาที่ผ่านเครื่องกรองในบ้าน และน้ำบรรจุถังขนาด 20 ลิตร

โรคลมแดด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thebangkokinsight, linetoday)

-กรมอนามัย โปสเตอร์เพจเฟซบุ๊ก แนะนำ ดูแลผู้สูงอายุ ก่อนเป็นโรคลมแดด ในช่วง ปลายมีนาคม – พฤษภาคม แนวทางรับมือ อยู่กับสภาพอากาศร้อนจัด มีดังนี้ อาศัยอยู่ หรือ จัดสภาพแวดล้อมให้อากาศถ่ายเท ระบายความร้อนได้สะดวก เช่น เปิดหน้าต่าง หรือมีพัดลม ตม หรือจิบน้ำเปล่า อย่างน้อยวันละ 6 – 8 แก้ว ลด หรืองดทำกิจกรรมกลางแจ้งในขณะแดดจัด หากมีความจำเป็นต้องทำกิจกรรมกลางแจ้ง ควรหมวก หรือร่ม เพื่อช่วยป้องกัน งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะ ยิ่งทำให้ร่างกายมีอุณหภูมิสูงขึ้น (Temperature Rising) ทำให้รู้สึกอ่อนเพลียได้ง่าย เสี่ยงเกิดอาการช็อก พักผ่อนให้เพียงพอ และกินอาหารที่ถูกต้อง สุขลักษณะ ประจุกใหม่

ชีวิตติดแกลม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ คุณหมอขอขอบอก

-ดร.นพ.วรงค์ โชติพิทยสุนนท์ โฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า “โซเชียลมีเดีย” ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ชนิดที่แยกออกจากกันได้ยาก ซึ่งมีทั้งข้อดี ข้อเสีย ที่สามารถหล่อหลอมให้ผู้ใช้มีพฤติกรรม จิตใจเป็นอย่างไรอย่างหนึ่ง ดังนั้น การมีสติเป็นเรื่องสำคัญ ขอให้รู้ว่ามีทั้งประโยชน์และโทษ จึงต้องมีสติทุกครั้งที่ใช้ว่า สิ่งที่จะเห็นอาจจะไม่ใช่เรื่อง

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

จริง อย่าปล่อยให้ใจลอยไปแล้วเชื่อทุกอย่างที่อยู่บนโลกออนไลน์ วันหนึ่งหากรู้ว่าตัวเองมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากการใช้โซเชียล เช่น ก้าวร้าวมากขึ้น ติดแกลมมากขึ้น ก็ขอให้สติ และห่างจากโซเชียล หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ข่าวปลอม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (antifakenewscenter)

- จากที่มีข้อความระบุว่า สารอาหารในเลือดน้อย ลมขัดขวางการไหลเวียนของเลือด แบคทีเรียแย่งกินอาหาร คือ สาเหตุที่ทำให้ผมร่วง ถือเป็นข้อมูลปลอม โดยสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ได้ชี้แจงว่า อาการผมร่วงนั้นมีหลายสาเหตุและหลายปัจจัย เช่น โรคผมร่วงเป็นหย่อม, โรคผมบางจากกรรมพันธุ์, โรคผมผลัด โดยผู้ป่วยควรรักษาตามสาเหตุ ซึ่งไม่ได้จำเป็นที่อาการผมร่วงจะเกิดจากสารอาหารน้อยเสมอไป แม้ว่า โรคผมผลัดในผู้ป่วยบางรายอาจเกิดจากภาวะขาดเหล็กหรือวิตามินดี แต่โรคผมร่วงอาจเกิดจากสาเหตุอื่นได้เช่นกัน และเรื่องลมขัดขวางการไหลเวียนของเลือดนั้นไม่เป็นความจริง และแบคทีเรียแย่งกินอาหารก็ไม่เป็นความจริงเช่นกัน ดังนั้น ผู้ที่มีภาวะผมร่วงไม่ควรหลงเชื่อคำกล่าวอ้างนี้ ควรจะพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและรักษาให้ถูกต้อง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (sanook)

- จากกรณีโลกออนไลน์ มีการแชร์คลิปวิดีโอแนะนำข้อมูลสุขภาพ เกี่ยวกับการเคี้ยวเม็ดมะละกอสุกวันละ 3 เม็ด แล้วกลืนโดยไม่ต้องกินน้ำตาม สามารถรักษามะเร็งระยะสุดท้าย เห็นผลใน 1 เดือน เป็นข้อมูลเก่าที่ถูกนำมาแชร์ต่อกัน ในปี 2565 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เคยได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ กับทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ พบว่า "เป็นข้อมูลเท็จ" ยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันแน่ชัดว่าการรับประทานเมล็ดมะละกอสุกช่วยรักษามะเร็งระยะสุดท้ายในคนได้

ลงพื้นที่ตรวจสอบ 'คลินิกชุมชนอบอุ่น'

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน,hfocus)

- นายกองตรี ธนกฤต จิตรอารีรัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย น.ส.อมวาศรี เปาอินทร์ ผอ.กลุ่ม สปสช.เขต 13 กทม. และเจ้าหน้าที่กองกฎหมาย กรม สปสช. ร่วมกันลงพื้นที่คลินิกเวชกรรมอัมรินทร์ และคลินิกพรหมธาดา คลินิกเวชกรรม (สาขาบึงกลุ่ม) แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันรับฟังปัญหา พร้อมกับหารือถึงแนวทางการแก้ไข กรณีถูกร้องเรียนจากประชาชน ว่า คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่น มีข้อจำกัดในการออกใบส่งตัวของผู้ป่วย ไปยังหน่วยบริการที่มีศักยภาพกว่าในพื้นที่ และทำให้ผู้ป่วยที่ต้องการใบส่งตัวไม่ได้รับความสะดวก โดยมีผู้บริหารคลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่นทั้ง 2 แห่ง และผู้บริหาร รพ.นพรัตนราชธานี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายที่รับส่งต่อผู้ป่วยจากทั้ง 2 คลินิก ร่วมกันลงพื้นที่ และให้ข้อมูลพร้อมกับปรึกษารัฐบาลร่วมกัน ซึ่งทำให้ทราบว่า กรณีผู้ป่วยที่มากขึ้นทะเบียนใหม่กับคลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่น และต้องการใบส่งตัวเพื่อไปรับบริการที่โรงพยาบาลทันที และทำให้คลินิกฯ มีภาระในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตามจ่ายค่ารักษา และเกิดเป็นปัญหาสะสมเพราะมีผู้ป่วยต้องการขอใบส่งตัวจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ต้องขอให้คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่นต่างๆ ในกรุงเทพฯ ให้ความร่วมมือในการส่งต่อผู้ป่วย กรณีที่ไม่มีศักยภาพมากพอจะรักษาได้ โดยเฉพาะประชาชน หรือผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง ที่อาจมีภูมิฐานะ และมีสิทธิอยู่ที่หน่วยบริการประจำในต่างจังหวัด แต่เมื่อย้ายเข้ากรุงเทพฯ และผู้ป่วยมีสิทธิจะย้ายสิทธิการขึ้นทะเบียน และหากผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลต่อเนื่อง ก็ขอให้คลินิกที่รับขึ้นทะเบียนผู้ป่วยบัตรทองได้ออกใบส่งตัว เพราะเป็นสิทธิของผู้ป่วยโดยตรง แต่ในประเด็นที่ได้นำเสนอถึงปัญหา และรวมถึงข้อมูล และสาเหตุจากการไม่ส่งตัว และผลกระทบจากการให้บริการนั้น สธ. และ สปสช. จะนำข้อมูลไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

ขณะที่ น.ส.อมวาศรี เปาอินทร์ ผอ.กลุ่ม สปสช.เขต 13 กทม. กล่าวว่า คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่นทั้ง 2 แห่ง มีมาตรฐานการให้บริการที่ดี แต่ประเด็นการไม่ออกใบส่งตัวในระยะหลัง เกิดจากความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสิทธิในการรักษาพยาบาล และได้อธิบายกับทางคลินิกซึ่งยินดีที่จะปรับปรุงและแก้ไข ในส่วนงบประมาณที่คลินิกมีความกังวลนั้น สปสช.ได้ปรับปรุงการจ่ายชดเชยสำหรับคลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่นในกรุงเทพฯ ที่จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมโดยจ่ายตามภาระโรค หากคลินิกฯ หรือหน่วยบริการใดในกรุงเทพฯ ที่ให้บริการผู้ป่วยจำนวนมาก ก็จะได้งบประมาณเหมาะสมจ่ายรายหัวในส่วนการดูแลผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้นตามภาระงาน ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้คลินิกฯ มีงบประมาณเพิ่มขึ้น และไม่มีการผลักผู้ป่วยที่ต้องการใบส่งตัวไปมาระหว่างคลินิกด้วยกัน ซึ่งเป็นแนวทางการจัดการที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสิทธิบัตรทอง ที่ สปสช. มุ่งเน้นให้ผู้ป่วยได้รับบริการปฐมภูมิที่อยู่ใกล้บ้านใกล้ใจ เดินทางสะดวก ไม่เป็นภาระค่าใช้จ่าย และมีคุณภาพมาตรฐานในการให้บริการให้มากที่สุด

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>จากการหารือร่วมกัน ผู้บริหารคลินิกฯ ทั้ง 2 แห่ง ยืนยันว่าจะออกใบส่งตัวให้กับผู้ป่วย และขอบคุณที่ สธ. และ สปสช. ให้ความสำคัญในการรับฟังปัญหา และพร้อมจะปรับปรุงแก้ไข นอกจากนี้ ในส่วนประเด็นที่ สปสช. จะเพิ่มเติมงบเพื่อเบิกจ่ายให้กับคลินิกฯ ที่มีผู้ป่วยมาก หรือเพิ่มเติมตามภาระโรค ซึ่งจะทำให้คลินิกฯ มีความมั่นใจในการให้บริการมากขึ้นด้วย</p>	
<p>สปสช. รับรางวัล 'LINE THAILAND AWARDS 2024' ต่อเนื่องปีที่ 2</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน,hfocus)</p> <p>-ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. เปิดเผยว่า ด้วยผลงานไลน์ OA สปสช. (ไอดี @nhso) ที่ สปสช. ได้เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2563 ในปีนี้ เมื่อวันที่ 19 มีนาคมที่ผ่านมา สปสช. จึงเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับมอบ "รางวัล LINE THAILAND AWARDS 2024" ประเภท "Best Official Account In Public Sector" โดยตนและ พ.ท.ทพ.ธนศักดิ์ คุ้มภรณ์บุรุษุ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ สปสช. เป็นตัวแทนหน่วยงานในการรับมอบรางวัล จัดโดย บริษัท LINE Company (Thailand) โดยนับเป็นรางวัลที่ สปสช. ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สะท้อนถึงผลงานของหน่วยงานบนแพลตฟอร์ม LINE ที่ยอดเยี่ยม มีกลยุทธ์การสื่อสาร และการพัฒนาบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคไทย</p>	
<p>รายงานสถานการณ์ระบบสุขภาพไทย' ฉบับแรกของประเทศไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus)</p> <p>-สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำและติดตามรายงานสถานการณ์ระบบสุขภาพไทย ครั้งที่ 1/2568 โดยมี นพ.วิชัย โชควิวัฒน์ เป็นประธาน และ นพ.สุเทพ เพชรมาท เลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) เป็นเลขานุการ เพื่อร่วมกันติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานจัดทำ “รายงานสถานการณ์ระบบสุขภาพไทย” ฉบับแรก ใน 12 หมวดครอบคลุมทุกมิติของระบบสุขภาพ คาดเดือน ก.ย. นี้แล้วเสร็จ ใช้เป็นแนวทาง-ข้อเสนอ คสช.-กรม-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>	
<p>ฝุ่น PM 2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ประชาชาติธุรกิจ, tnthailand)</p> <p>-กรมควบคุมมลพิษเตือน ฝุ่น PM 2.5 มีแนวโน้มสูงขึ้น 21-23 มีนาคม 2568 โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่อาจพบบางพื้นที่อยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ขอความร่วมมือประชาชน งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด ร่วมกันใช้รถโดยสารสาธารณะ ซึ่งข้อมูล GISTDA พบว่าประเทศไทยยังคงพบเจอจุดความร้อนที่เพิ่มสูงขึ้น โดยวันที่ 20 มีนาคม 2568 พบจุดความร้อนทั้งสิ้น 995 จุด มาจากนาข้าว 186 จุด พบมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ,)</p> <p>-จากสถานการณ์ปัญหาฝุ่นควันและมลพิษอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ย่ำแย่อย่างต่อเนื่องตลอดหลายวันที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง สตรีมีครรภ์ คนแก่และเด็ก ซึ่งพบว่ามีเด็กๆ เชียงใหม่เป็นจำนวนมากที่เกิดอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ และเลือดกำเดาไหล ขณะที่ผู้ปกครองห่วงลูกเผชิญวิกฤติซ้ำซากส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว วอนหน่วยงานเกี่ยวข้องมุ่งแก้ไขปัญหอย่างจริงจัง โดยยึดข้อเท็จจริงและความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสำคัญ มากกว่าที่จะมัวเป็นห่วงภาพลักษณ์หรือเศรษฐกิจการท่องเที่ยว เพราะพบว่าย่ำแย่ที่งานประชาสัมพันธ์ของบางหน่วยงาน สื่อสารทำให้เข้าใจว่าสถานการณ์ไม่รุนแรงและเชิญชวนให้คนมาท่องเที่ยว</p>	
<p>เตือนประชาชนระวัง “โรคหลอดเลือดสมอง”</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, mcot, สวพ.91 ,tnthailand, innnews, linetoday, Chiangmainews,ch7)</p> <p>-นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เตือนประชาชนระวัง “โรคหลอดเลือดสมอง” คร่าชีวิตคนไทยสูงกว่า 39,086 คน เป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็ง ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ป่วยและเสียชีวิตสูงสุด เนรมุ่งสร้างศักยภาพชุมชนเป็นศูนย์กลางการดูแลสุขภาพ ด้วยแนวทาง “ป้องกันดีกว่ารักษา” เพื่อลดภาระด้านสาธารณสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว</p>	

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

รพ.พระนั่งเกล้า พลิกลิขิตบริการ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน)

- นพ.ศิริสิทธิ์ สิริเจริญกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ รพ.พระนั่งเกล้า เปิดเผยว่า นับตั้งแต่ช่วงต้นปี 2566 ที่ผ่านมา รพ.พระนั่งเกล้าได้มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยปรับระบบบริการ เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความสะดวก ลดความแออัด และลดระยะเวลาการรอคอยภายในโรงพยาบาลได้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รวมถึงแรงกระตุ้นจาก “30 บาทรักษาทุกที่” ที่มุ่งให้ประชาชนสามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียว เข้ารับบริการได้ทุกขั้นตอน ปลื้มกระแสวีวผ่านสื่อออนไลน์ มุ่งนำความคิดเห็นประชาชนไปพัฒนาระบบบริการ

สธ.ลุยสอบ “ยาพระท่า” อดอ้างสรรพคุณเกินจริง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (nationtv. , linetoday)ก

-เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอคลองท่อม นำทีมเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย และ เกษัชกร รพ.คลองท่อม ลงพื้นที่เร่งตรวจสอบ ยาอายุวัฒนะ สูตร “พระท่า” หรือพระคิดคิดสูตรเอง ผลิตเอง แจกจ่ายให้ชาวบ้าน อดอ้างกินรักษาได้สารพัดโรค ที่วัดคลองคน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ เบื้องต้นพบไม่มีสารอันตรายเจือปน เป็นสมุนไพรที่พบได้ทั่วไปในภาคใต้ คือ ดีปลี พริกไทยดำ หัวหมู นำมาโขลกผสมกับน้ำผึ้งและนำมาปั้นเป็นก้อนเล็กๆ เป็นยาลูกกลอน เตือนเรื่องความสะดวกและให้ระวังเชื่อรา ทั้งนี้ไม่สามารถรักษาโรคได้แบบครอบจักรวาลเหมือนคำโฆษณาของ “หลวงพี่เบงค์” และห้ามผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง และหญิงมีครรภ์ ไม่ควรรับประทาน ด้าน หลวงพี่เบงค์ เจ้าของตำรับยา ระบุการปรุงยาสมุนไพรของอาตมา คือ “ยาพระบอก” ไม่ใช่ยาผีบอก

ด้าน นายกองตรี ดร.ธนภุต จิตรอารีรัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า อยากให้พระนำยาดังกล่าวมาให้ สสจ.กระบี่ตรวจสอบ ว่ามีอันตรายหรือไม่ และตรวจสอบพฤติกรรมว่าเข้าข่ายโฆษณาเกินจริงหรือไม่

บุกตรวจยาสัตว์ผิดกฎหมาย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (sootinclaimon)

-กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ สสจ.ขอนแก่น บุกตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ต้องสงสัย 3 แห่งในจังหวัดขอนแก่น ที่ขายยาสัตว์เถื่อน ทั้งทางหน้าร้านและผ่านแอปพลิเคชัน LINE พบยาสัตว์ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนหลายรายการ ร้านจำหน่ายทั้ง 3 แห่งมีเจ้าของคนเดียวกัน รับสารภาพซื้อมาจากจากแหล่งผลิตในจังหวัดนครปฐม ส่งตำรวจดำเนินคดีในฐานความผิดตาม พ.ร.บ.ยา พร้อมยึดยาเถื่อนทั้งหมดเป็นของกลาง มูลค่ารวมกว่าแสนบาท สั่งขยายผล สืบถึงต้นตอแหล่งผลิต

ยึดยาแก้ไอ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์ สำนักข่าวไทย, sondhitalk, 77kaoded, linetody)

-พล.ต.ท.สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผบ.ช.ภ.8 พร้อมด้วย พล.ต.ต.พรชัย ขจรกลิ่น รอง ผบ.ช.ภ.8 พล.ต.ต.เลิศชาย จำปาทอง ผบก.สส.ภ.8 พ.ต.อ.เทพนม สุวรรณรัตน์ ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.8 และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ตรวจสอบยาแก้ไอจำนวน 10,000 ขวด บรรจุในกล่องพัสดุรวม 400 กล่อง หลังเจ้าหน้าที่ยึดได้จากร้านรับส่งพัสดุเอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ช่วงค่ำวันที่ 20 มิ.ค.ที่ผ่านมา ตรวจสอบพบว่าเตรียมจัดส่งไปให้ลูกค้าทั่วประเทศ ก่อนติดตามคนส่งมาสอบขยายผลถึงแหล่งที่มาของยาแก้ไอทั้งหมด.

คปภ. ยันไม่บังคับ “ร่วมจ่าย” ประกันภัยสุขภาพ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocuse)

-สภาองค์กรของผู้บริโภค เข้ายื่นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อเสนอให้มีการทบทวนหลักเกณฑ์การร่วมจ่าย (Co-payment) ค่ารักษาพยาบาล ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ผู้มีรายได้น้อย และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยมีข้อเสนอ ดังนี้ 1.ขอให้ชะลอการบังคับใช้เพื่อทบทวนหลักเกณฑ์ Co-payment โดยให้มีความเห็นร่วมที่แท้จริงจากทุกภาคส่วน 2. ขอให้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากองค์กรผู้บริโภคและผู้บริโภคโดยตรง 3.ขอให้ศึกษาและติดตามปัญหาค่ารักษาพยาบาลที่ไม่เป็นธรรมในโรงพยาบาลเอกชน และแนวทางแก้ไขปัญหาค่ารักษาพยาบาลที่สูงเกินความจำเป็น ซึ่งอาจเป็นภาระเกินควรต่อผู้บริโภค 4.ขอให้นำเสนอผลการรับฟังความคิดเห็นและผลการศึกษาต่อสาธารณะในทันที

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ด้าน นายอากาศกร ปานเลิศ รองเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ด้านกำกับธุรกิจประกันภัย ยืนยันไม่บังคับใช้กับทุกกรมธรรม์ เป็นเพียงทางเลือก หากมีการเปิดอย่างถูกต้อง รับรองว่าไม่มีร่วมจ่ายแน่นอน</p>	
<p>สารหวานในเครื่องดื่มไร้น้ำตาล เสี่ยงหัวใจวาย-อัมพฤกษ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์)</p> <p>- ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ประธานศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านการแพทย์บูรณาการและสาธารณสุข และที่ปรึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กในหัวข้อ “สารหวานในเครื่องดื่มไร้น้ำตาล erythritol อาจเสี่ยงหัวใจวาย อัมพฤกษ์” โดยระบุว่า เริ่มมีรายงานออกมามากขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ในปี 2000 เป็นต้นมา ถึงผลที่อาจไม่พึงประสงค์ รวมทั้งแทนที่จะเกิดประโยชน์ กลับมีโรคร้ายไข้เจ็บที่ไม่สามารถอธิบายได้ โดยเฉพาะที่เกิดขึ้นกับเส้นเลือดตีบ</p> <p>ทั้งนี้ ในผลิตภัณฑ์อาหารที่พบอยู่ได้ทั่วไปนั้น จะมีปริมาณของสาร erythritol ในขนาดสูงมากกว่า 30 กรัม ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความหวานให้มากขึ้น โดยที่อาจไม่ได้มีการระบุปริมาณที่ชัดเจนเนื่องจากถือว่าเป็นสารปลอดภัย คณะผู้วิจัย ได้จุดประเด็นที่ควรต้องทำต่อจากนี้ ก็คือการที่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ นั้นควรที่จะแสดงปริมาณของสาร erythritol ทั้งนี้ อาจจะเป็นสารเดี่ยวที่ใส่เข้าไป หรือใส่เข้าไปร่วมกับสารที่เสมือนมาจากธรรมชาติที่ไม่อันตราย เช่น จาก Monk fruit หล่อฮังก้วย และ Stevia หญ้าหวาน ที่ให้ความหวานมากกว่าน้ำตาล 200 ถึง 400 เท่า ทั้งนี้ความหวานที่ได้จากผักผลไม้ ที่ต้องกินโดยที่เป็นในรูปของกากใยด้วย เป็นชิ้นเป็นผล เป็นเนื้อ ในรูปลักษณะนี้ ความหวานที่ได้จะปลอดภัย</p>	
<p>ผู้ป่วยมะเร็งเชื้อ "หมอกูเกิล" ต็มน้ำดอกมะละกอแทนผ่าตัด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (sanook)</p> <p>- นายโง วาน เขียน อายุ 65 ปี จากจังหวัดเซินลา ประเทศเวียดนามป่วยมะเร็ง มีโอกาสหาย 90% แต่กลับไปเชื้อ "หมอกูเกิล" ต็มน้ำดอกมะละกอ สุดท้ายพลาดเวลาทองในการรักษา สุขภาพของเขาทรุดลงอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งร่างกายอ่อนแออย่างหนักและต้องกลับไปโรงพยาบาลอีกครั้ง โอกาสรักษาให้หายขาดลดลงไปมากกว่าช่วงที่ตรวจพบครั้งแรก</p> <p>ผู้เชี่ยวชาญยังชี้ให้เห็นว่า ปัญหาความแออัดในโรงพยาบาล การต้องรอคิวนาน และบุคลากรทางการแพทย์บางส่วนที่ขาดทัศนคติที่ดีต่อผู้ป่วย เป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้คนหมดศรัทธาในระบบสาธารณสุข และเปิดโอกาสให้ข้อมูลที่ไม่มีแหล่งอ้างอิงเข้ามาครอบงำ</p>	-
<p>ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ)</p> <p>- รายงาน World Happiness Report 2025 “ฟินแลนด์” ครองอันดับ 1 ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน ขณะที่ เดนมาร์ก ไชล์แลนด์ นอร์เวย์ และสวีเดน ติดอันดับ Top 10 ในปีนี้ ขณะที่ “ไต้หวัน” คือ ประเทศที่มีความสุขมากที่สุดในเอเชีย โดยได้อันดับที่ 27 ถัดมาคือ “สิงคโปร์” ได้อันดับที่ 34 ขณะที่ “เวียดนาม” ครองอันดับ 46 ส่วน “ประเทศไทย” รั้งอันดับที่ 49 แซงหน้า “ญี่ปุ่น” ซึ่งได้อันดับที่ 55</p>	-
<p>อย.สหรัฐฯ เปิดฐานข้อมูลออนไลน์ตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (อินโฟเควสท์)</p> <p>- สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ของสหรัฐฯ เปิดฐานข้อมูลออนไลน์ มีชื่อว่า “Chemical Contaminants Transparency Tool” เพื่อให้ข้อมูลระดับสารปนเปื้อน ตั้งแต่ระดับที่ยอมรับได้ ระดับที่ต้องดำเนินการ และระดับที่แนะนำ เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของสารปนเปื้อนในอาหารมนุษย์ หากผลิตภัณฑ์อาหารมีสารปนเปื้อนสูงกว่าระดับที่กำหนด ทางหน่วยงานอาจถือว่าอาหารดังกล่าวไม่ปลอดภัย นอกจากนี้ ฐานข้อมูลออนไลน์ยังให้ข้อมูล เช่น ชื่อสารปนเปื้อน สีน้ดำ และประเภทระดับของสารปนเปื้อน ทั้งนี้ FDA ระบุว่า ทางหน่วยงานจะดำเนินการตรวจสอบแหล่งที่มาของอาหารต่อไป ด้วยการทดสอบอาหารผ่านโปรแกรมต่าง ๆ</p>	

